

นัมเบอร์วันแลนด์ เนรมิตพื้นที่ राम 2 ในท์บาซาร์ จัดงาน “มหัศจรรย์ของดี 4 ภาค ครั้งที่ 13” เยี่ยม ยลกรุงรัตนโกสินทร์ ช้อปเพลินตา กินเพลินใจ ลัด เลาะถิ่นเมืองเก่า



บริษัท นัมเบอร์วันแลนด์ จำกัด ผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และผู้พัฒนาราม 2 ในท์บาซาร์
รวมทั้งตลาดนัมเบอร์วัน राम 2 จัดงาน “มหัศจรรย์ของดี 4 ภาค ครั้งที่ 13” ตะลุยเกาะรัตนโกสินทร์
พินิจพระนคร สัมผัสถิ่นอร่อย ตามรอยลูกทุ่งดัง สืบเวียงมวยราชดำเนิน เพลินตาทางเครื่องสะบัดช่อ



คุณสุกัญญา สุวรรณภาศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท นัมเบอร์วันแลนด์ จำกัด กล่าวว่า “บริษัทได้จัดงาน
มหัศจรรย์ของดี 4 ภาค เป็นครั้งที่ 13 ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดี
จากประชาชนที่หลั่งไหลเข้ามาร่วมงานนับหมื่นคนต่อวัน จุดประสงค์ของการจัดการนี้เพื่อส่งเสริมและสร้างรายได้
ให้แก่ผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าโอท็อปมากมายทั่วทั้งประเทศ โดยมีการเปิด
โอกาสให้ผู้ประกอบการใหม่ ๆ มีพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์สินค้า และที่สำคัญเพื่อให้ผู้บริโภคได้มีช่อง
ทางการซื้อสินค้าดี มีคุณภาพในราคาถูก และยังได้จัดเตรียมมหรหรรคมความบันเทิงเพื่อสร้างสีสันให้กับผู้มา
ร่วมงานอย่างมากมาย”

ทั้งนี้ในแต่ละปีจะมีรูปแบบของงานที่แตกต่างกันไป ส่วนในปีนี้ได้จัดธีม “นิทัศน์เกาะรัตนโกสินทร์” ที่เนรมิต
ชุมชนดังรอบกรุงรัตนโกสินทร์มาให้เดินชมกันอย่างอลังการ โดยมีโซนเมืองท่า พ ร้อมอาหารอร่อยชื่อดัง
จากท่าพระจันทร์ – ท่าช้าง – วังหลัง – ท่าเตียน และโซนลัดเลาะรอบกรุง ย่านบางลำภู – พระอาทิตย์ –
ถนนดินสอ – ประตู่ผี มาให้สัมผัสกันถึงที่

พบกิจกรรมมากมายภายในงาน อาทิ สนุกสุดมันส์พร้อมลุ้นเชียร์ติดขอบเวทีกับการแข่งขันชกมวยไทย โดยทาง
ตลาดนัมเบอร์วัน राम 2 ร่วมกับส.น.อุดมสุข จัดศึกชิงแชมป์สังเวียนมวยราชดำเนิน พร้อมเพลินตาไปกับความ
สามารถการประกวดทางเครื่องสะบัดช่อ ชิงทุนการศึกษาจากนักเรียนประถมทั่วประเทศ และพลาดไม่ได้กับการ

แสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ ต่าย อรทัย, ปาววี, พี สะเดิด, กระแต โฟร์ทิม และนักร้องดังจากค่ายอาร์สยาม อีกมากมาย

อีกทั้งวันที่ 5 ธ.ค. ผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าและผู้ร่วมงานร่วมใจจุดเทียนชัยถวายความจงรักภักดีและชมพลสุดตระการตา เพื่อเฉลิมฉลองเนื่อง ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. – 8 ธ.ค. 56 เป็นระยะเวลา 10 วัน ที่ตลาดนัดเบอร์วัน งาม 2 บริเวณงาม 2 ไนท์บาซาร์ หน้า มหาวิทยาลัยราม คำแหง 2 บางนาตราด กม.8